



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 หน้า 14 มูลค่าข่าว 287,028.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พ.ต.อ.พีรพล (เรย์) โชติกเสถียร พกก.สภ.เมือง จ.ปทุมธานี



ไลฟ์สไตล์
คลายเหนื่อย
ภักดี วีระวัฒน์

ผมเกิดที่ย่านสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ คุณพ่อสอน โชติกเสถียร อดีต รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ คุณแม่อุไรวรรณ โชติกเสถียร เป็นแม่บ้าน มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันจำนวน 3 คน คือ 1.นายสุรภูมิ โชติกเสถียร ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2. พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร พกก.สภ.เมือง จ.ปทุมธานี 3. น.ส.ปรารณา โชติกเสถียร ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ผมเริ่มต้นรับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนศรีวิกรม์และสอบเข้ารับการศึกษาคณะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อเรียนจบก็สอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 29 และที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 45 ขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นตัวแทนนักเรียน นต. ลงแข่งขันกีฬาประเภทกอล์ฟ ตั้งแต่อยู่ที่ 1 จากนั้นการแข่งขันกอล์ฟก็เจียวยาไปจนกระทั่งหนักกลับมามีอีกครั้งตอนอยู่ที่ 4 ก็ลงแข่งกีฬาประเภทกอล์ฟพร้อมเหล่า และอยู่ชมรมสโมสรคอยดูเรื่องอาหารและสวัสดิการของโรงเรียนและศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นอกจากนี้ผมยังจบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศนครศรีธรรมราช

เมื่อจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจออกมารับราชการครั้งแรกเป็นรองสว.ประจำช.ร.น.รต. (ช่วยราชการ สน.หัวหมาก) เป็นรอง สว.ส.ส.เมือง จ.สมุทรปราการ, เป็นรอง สว.งาน 4 กก.2 ทพ. เป็นรอง สว.ผ.4 กก.1ป., เป็นรอง สว.งาน 2 ฝ่ายองค์การตำรวจสากล ตท. (ลาศึกษาต่อ) เมื่อกลับมาทำงานก็วนเวียนรับราชการอยู่ใน จ.ปทุมธานี จนกระทั่งล่าสุดดำรงตำแหน่งเป็น พกก.สภ.เมือง จ.ปทุมธานี ส่วนเรื่องราววัยนั้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.59 ขณะดำรงตำแหน่ง พกก.สภ.บางแก้ว ได้รับไล่อันดับ 2 ในสังกัด



บข.ภ.1 ที่เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามนโยบายเสริมสร้างภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ

สำหรับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี นั้น เนื่องจากเมืองปทุมธานีมีพื้นที่ปกครอง 60.7 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม อยู่ติดริมแม่น้ำมีสะพานข้ามแม่น้ำถึง 3 สะพานด้วยกัน คือ สะพานนนทบุรี สะพานปทุมธานี 1 สะพานปทุมธานี 2 และอนาคตอันใกล้นี้จะมีถนนเชื่อมจากถนนราชพฤกษ์ เข้ามาทางถนน 346 ถึงพื้นที่เมืองปทุมธานี มีประชากรในพื้นที่จำนวน 1 แสนกว่าคน ส่วนปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นประมาณ 1,000 คดีต่อปี การทำงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจได้แบ่งตามที่ตั้งสำนักงานแห่งชาติดำเนินได้ไว้

“ผมได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่แค่ผมโชคดีที่มีประชาชนส่วนใหญ่รู้จัก เมื่อก่อนจะพบปัญหาต่างๆ คือเรื่องของการเรียกเก็บเงินไปวิเคราะห์ดูว่าปัญหาของแต่ละพื้นที่คืออะไร และปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คืออะไร แต่ที่เมืองปทุมฯ เป็นแหล่งค้าขาย มีตลาดสดเทศบาล เป็นแหล่งศูนย์รวมที่จอดรถ

เมล็รับ-ส่ง ผู้โดยสารจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว และจังหวัดนนทบุรี จึงมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ภายในและแถวไม่ว่าจะจะเป็นนักเรียนเทคนิค เทคโนโลยี จากสถาบันอื่นๆ ต้องมาขึ้นรถเมลล์ที่มีบางครั้งเกิดความเสียหายน้ำกันทะเลาะวิวาท จากกรณีวิเคราะห์สาเหตุว่าทำไมจึงเอาไม่อยู่ ทราบว่าช่วงเวลา



4 โมงเย็นจะเป็นการลับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจ ผมจึงวางมาตรการใหม่กว่าในช่วง 4 โมงเย็น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ต้องออกเวรให้ไปเสริมผลัดเช้าใหม่ 4 โมงเย็น คือ 8 โมงเช้า ออก 4 โมงเย็น ขอให้มาก่อน เพื่อคัพเวอร์พื้นที่ ส่วนจราจรช่วงบ่าย 3 เป็นช่วงที่นักเรียนเลิกเรียน ให้มาตั้งด่านตรวจที่บริเวณหลังตลาดสด จาก 4 จุดเป็น 8-9 จุด ตรวจค้นและจับกุม สิ่งผิดกฎหมายจากการตรวจค้นสามารถจับกุมอาวุธและอาวุธมืดได้เป็น 100 เล่ม”

สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือการที่ได้พัฒนาแก้ไขปรับปรุงสถานที่ทำการ สภ.เมืองปทุมธานี ซึ่งเดิมที่เป็นสถานที่ของผู้กำกับจังหวัดปทุมธานี ใช้ทำงานอยู่ มาประมาณ 45 ปี จึงเกิดความทรุดโทรม ห้องรับแจ้งความซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน จึงไม่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน เมื่อผมมาดำรงตำแหน่งที่นี้จึงได้หารือกับเพื่อนๆ และคณะกรรมการ กต.ตร. ร่วมกันปรับปรุงโรงพักเป็นการยกระดับสถานี ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงลงมือเขียนแบบ ขออนุมัติถูกต้อง ตามรูปแบบของกรมโยธา ดำเนินการพัฒนาใหม่หมด ซึ่งบริเวณด้านหน้าเป็นจุดประชาสัมพันธ์ต้อนรับประชาชนและจุดรับแจ้งเหตุต่างๆ แบบ one stop service ไว้บริการ

“มีหลายคนถามผมว่าคิดอย่างไรมาเป็นตำรวจ จริงๆ แล้วเป็นเรื่องตลก ผมเป็นคนเรียนค่อนข้างจะดี ผมมีเพื่อนๆ เป็นหมอ เป็นวิศวกร เยอะแยะซึ่งใจจริงแล้วผมอยากเป็นวิศวกร แต่คุณพ่อกับคุณแม่อยากให้ผมเป็นตำรวจ เหมือนผู้ชาย จึงไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารโดยคุณแม่รับปากว่าถ้าสอบติดจะซื้อกีตาร์ให้ แต่การสอบครั้งแรกติดตัวสำรอง แต่พอสอบครั้งที่ 2 ปรากฏว่าสอบติดตัวจริงทำให้คุณแม่ดีใจมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเป็นตำรวจของผม”

ปัจจุบันผมแต่งงานแล้วกับ คุณนบณัฏฐา โชติกเสถียร ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีบุตรด้วย 1 คน คือ ด.ญ.พิชญานัญญ์ โชติกเสถียร กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประณม ส่วนการให้เวลาร่วมกับครอบครัวนั้น ผมจะอยู่ร่วมกับครอบครัวน้อยมาก เนื่องจากในพื้นที่เมืองปทุมธานีเป็นพื้นที่เส้นทางเสด็จ ผมต้องถวายความปลอดภัยดูแลสถานที่เขตพระราชฐานพระตำหนักจักรีบกช จึงต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อถวายความปลอดภัยทั้งในที่ตั้งและที่เสด็จพระราชดำเนินจึง

“
ขอฝากไปถึงตำรวจรุ่นน้องว่า
ตำรวจเราต้องทำงานด้วยความรวดเร็ว
เนื่องจากปัจจุบันนี้มีสื่อโซเชียลเข้ามา
ถ้าเราลงเรื่องไม่จริงหรือลงเรื่องเท็จ
เราต้องดำเนินการแก้ไขทันที
เพราะว่าบางครั้งทำให้ตำรวจเสียหลายได้
เราต้องไวต่อการแก้ปัญหา



ต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวให้ถูก
จะหยุดขาดเลยไม่ได้ นอกจากลา
พักร้อน ซึ่งผมได้สัญญาไว้กับ ครอบครัว
ว่า 1 ปี เราจะเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ

กันสักครั้งหนึ่ง ที่ผ่านมาได้เดินทางไปพักผ่อน
ร่วมกันที่ประเทศญี่ปุ่น และไปศึกษาดูงานนำมา
ปรับใช้ในการพัฒนาสถานีไปในตัว เรื่องเครื่อง
รางของขลานั้นก็พอมืออยู่บ้าง ผมชวนพระกริ่ง
วัดสุทัศน์ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณตา
และหลวงปู่ชอบ หลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงปู่ทวด
หลวงพ่ोजิน

“ฝากไปถึงตำรวจรุ่นน้องว่า ตำรวจเรา
ต้องทำงานด้วยความรวดเร็วเนื่องจากปัจจุบัน
มีสื่อโซเชียลเข้ามาถ้าเราลงเรื่องไม่จริงหรือลง

เรื่องเท็จ เราต้องแก้ไขทันที เพราะบางครั้ง
ทำให้ตำรวจเสียหายได้เราต้องไวต่อการแก้ปัญหา
หา ต้องออกพื้นที่เกาะสถานการณ์ตลอดว่าจะ
มีอะไรหรือไม่ ขนาดเจียบๆ ยังขนาดนี้ แต่เรา
ก็ต้องพร้อมเพราะเราเลือกทางนี้ จะทำอะไรไม่ได้”